



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ

โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ตามที่ได้มีการประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๖๒๔๗๙, ๖๓๒๖๙ และตำแหน่งเลขที่ ๑๕๕๑๙๕ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา วิชา สถานที่ และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่ละตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๔ ราย

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๐๑

นางพิชญพร สารจันทร์

๐๒

นางสาวอรวัลย์ อุ่นผาง

๐๓

นางสาวพนะรัตน์ ศรีบุญ

๐๔

นายกันตภณ พันธุ์ภักดี

๒. วัน เวลา วิชา สถานที่สอบคัดเลือก ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปัทมา หอมจุ ชั้น ๔ อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น


การประกาศผลการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น และเว็บไซต์โรงพยาบาลขอนแก่น <https://www.kkh.go.th/hrm/> เมนูเกี่ยวกับเรา หัวข้อร่วมงานกับเรา

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครคัดเลือกได้ยื่นพร้อมใบสมัครรับการคัดเลือก สำหรับผู้ที่สมัครคัดเลือกไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโปรดนำหลักฐานไปติดต่อกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณสมบัติ ซึ่งผู้สมัคร นำมายื่นไม่ตรงตามคุณสมบัติหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น